



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๓๐,๐๔๐.

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## คณะปฏิรูปศึกษา ทบอ.พิศเร่งระดมสมอง

### ● เปิดกว้างทุกสถาบันผูกข้อเสนอลงโรดแม่เปิน ● ประชาพิจารณ์ก่อนยื่น สปช.

จากการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นั้น ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานคณะทำงานการปฏิรูปด้านการศึกษา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาจึงมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิรูปการศึกษาจำนวนมาก เบื้องต้นมีคณะทำงานรวม 141 คน มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ หลังจากที่ ทบอ.มีมติตั้งคณะทำงานแล้ว ตนได้ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆตั้งกลุ่มเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามที่มีมหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นปัญหาที่สนใจและอยากให้มีการปฏิรูป โดยเปิดประเด็นกว้างให้อิสระทุกแห่งคิดและจัดทำข้อเสนออย่างเต็มที่ แต่ให้อยู่ในกรอบโรดแม่เปินปฏิรูปการศึกษา พ.ศ.2558-2564 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดทำและได้เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แก่ การปฏิรูปครู, การปฏิรูปการเรียนรู, การเพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม, การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ, การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน, การปรับระบบการใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา หลังจากนั้นให้ทยอยส่งประเด็นปัญหาให้กับ มศว ซึ่งตนได้เตรียมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่มประเด็นปัญหา ภายในวันที่ 15 ก.ย.นี้ จากนั้นจะ

มีการประชุมคณะทำงานวันที่ 22 ก.ย.นี้ ศ.ดร.ปานสิริกล่าวต่อว่า ในส่วนของ มศว เนื่องจากเป็นสถาบันผลิตครู ได้ประชุมระดมความคิดเห็นซึ่งที่ประชุมให้ความสำคัญกับการปฏิรูปครูและการปฏิรูปการเรียนรู แต่สถาบันการผลิตครูอื่นๆก็เสนอความคิดเห็นมาได้ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ไม่ได้ผลิตครู ก็อาจสนใจการปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือก การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา การพัฒนาและยกระดับวิชาชีพมาตรฐานหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น หลังประชุมคณะทำงานแล้วจะรวบรวมความคิดเห็นเสนอที่ประชุม ทบอ. วันที่ 26 ต.ค.นี้ ที่ มศว จากนั้นจะจัดประชุมประชาพิจารณ์ก่อนเสนอต่อ สปช.ต่อไป.

